

สารบัญ

	หน้า
❖ รูปแบบเชิงสาเหตุทางจิตสังคมและพฤติกรรมของผู้บริหาร โครงการสร้างเสริมสุขภาพและ ผู้รับบริการในกลุ่มโรคอ้วนที่มีต่อความสำเร็จในการปรับพฤติกรรม โดย อังศิรินทร์ อินทรกำแหง	1
❖ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน โดย อนันชัย เดชอมรชัย	18
❖ เบาหวาน เบาใจ ห่างไกลโรคแทรกซ้อน โดยอลินันท์ ธนากรกพลณ์ ศศิณัฐ เชื้อชาติ ทิพกฤตา ตะเภาหิรัญ ทศภิรมย์ พินิจมนตรี และประนัดดา ทองชมภู	25
❖ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและเยาวชนสำหรับผู้ที่มิน้ำหนักเกินมาตรฐาน และกลุ่มเสี่ยง โดย สมพร ใจสมุทร	30
❖ หลอดเลือดคตี ชีวีแข็งแรง โดย นิชภา โพธาเจริญ ศรีสุดา เสถียรวารี วนิดา หมอนทอง และ อัจฉรา ภู่านาท	40
❖ ลดอ้วน ลดพุง มุ่งสุขภาพดี โดย พันธุ์ทิพย์ เจริญวงศ์ โอภาส จินตนาติก และสมศิลป์ กงสกุล	48
❖ ศูนย์ให้การปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเขตกรุงเทพมหานครทางโทรศัพท์(Call Center) โดย วราภรณ์ แสงทวีสิน	63
❖ การจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด-5ปี ในกรุงเทพมหานคร โดย วิญญามินทร์ ไสภม รัชดาวรรณ แดงสุข ชนิศา เวชวิรุทธิ์ และประภาพรรณ เตชะจิตต์โชคเกษม	72
❖ โรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก โดย ทรงศิริ นิลจุลกะ และ ชมพูนุท บุญประเสริฐ	79
❖ ผลการดำเนินโครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดใน สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น โดย ศิริพร พงษ์โกภา และ สุกประนอม สมันตเวคิน	90
❖ การพัฒนาเครือข่ายและรูปแบบการพัฒนาแกนนำนักศึกษาพยาบาลผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพของ สถาบันการศึกษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดย ผ่องศรี ศรีมรกต วัชรพร เซยสุวรรณ ลำดวน เจริญสมบัติ กุณนที พุ่มสงวน พิมพ์ พันธุ์วิไล และ ลักขณา ยอดกลกิจ	103
❖ การบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ที่ปัญหาการเคลื่อนไหวในชุมชน ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร Stroke care in community (SCC) โดย วิมลวรรณ เทียงแก้วและ มัทธนา วงศ์ศิรินวัฒน์	118
❖ การดูแลปัญหาจากการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายในชุมชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย ศิริรัตน์ ต้นปีชาติ และรุ่งเพชร สุกุลบำรุงศิลป์	127
❖ โครงการหน่วยสุขภาพจิตอาสาใกล้ย่านราชนครินทร์ : บริการเชิงรุกสู่ชุมชน โดย กัลณิกา ศรีวงศ์วรรณ และ คมะ	144
❖ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานด้วยการออกกำลังกายและควบคุมอาหาร โดย วิภา กำเหนิดดี สุภชัย ตังรัตนพิทักษ์ และ วิทยา นิมมาชาติ	147
❖ การตรวจกรองทารกแรกเกิด (Newborn Screening) โดย พรสวรรค์ วสันต์	157
❖ โครงการเสริมสร้างพลังชีวิต พิชิตสุขภาพดี โดย สมจิตร พะยอมยงค์	171
❖ โครงการรู้รักษ์สุขภาพ พิชิตอ้วนพิชิตพุง เพื่อห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด และหัวใจ ในโรงเรียน โดย ณิชูเสกข์ น้อยสมบูรณ์ และคมะ	177
❖ โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการแบบองค์รวม โดย กรรณิกา ชรรมมา	186
❖ การพัฒนารูปแบบเครือข่ายบริการคุณภาพและเป็นมิตร เพื่อรณรงค์การเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก และติดตามแบบครบวงจร (Lady Check) โดย สุพรรณิ วงศ์สวัสดิ์	196
❖ โครงการพัฒนาบริการสุขภาพและส่งเสริมเครือข่ายการให้บริการสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น ในกรุงเทพมหานคร(Love Care) โดย พรชัย ศรีสุนทรไท	204
❖ หลักเกณฑ์การนำเสนอและจัดทำต้นฉบับบทความ	221